



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HÓA

THÁNG 3
2020

NỘI DUNG CHÍNH

Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)



Truyền thống



Thông tin thời sự



Sắc màu cơ sở

Ý NGHĨA

- Hình tròn, nền sọc xanh lá và trắng, cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc, tượng trưng "Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên".
- Cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc, ngụ ý thanh niên là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
- Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng.
- Được Bác Hồ chọn chính thức là chiếc Huy hiệu của Đoàn.

"Bác mong rằng các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ để cho xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy".
- HỒ CHÍ MINH -
(Tháng 4 năm 1951)

HUY HIỆU



TÁC GIẢ

Họa sĩ HUỖNH VĂN THUẬN
(1921-2017)

ĐƯỢC THÔNG QUA
Đại hội Đại biểu thanh niên toàn quốc
(Năm 1951 tại Việt Bắc)

TRANG BIÊN TẬP CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề tổ chức thanh niên, xuất phát từ sự đánh giá của Người về vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên trong tiến trình lịch sử. Người thấy rõ, muốn giải phóng dân tộc, muốn thành công xã hội mới, thanh niên phải được giáo dục, bồi dưỡng và tổ chức lại thành lực lượng, xuất phát từ vai trò, vị trí, quyết định của họ trong cách mạng. Theo Người: "... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Mục đích cuối cùng của việc nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò và khả năng cách mạng của thanh niên theo quan điểm Hồ Chí Minh là để tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu của Đảng.

1

THÁNG 3
2020



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN



- Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến xây dựng một tổ chức thanh niên Cộng sản. Trong quan điểm của Người: Đoàn thanh niên *“Là cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những chủ trương và chính sách cách mạng”*, trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Người nhiều lần khẳng định: *“Tổ chức của Đoàn phải rộng hơn Đảng... Cố nhiên, khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn cẩn thận những thanh niên tốt”*; *“Cần phải phát triển Đoàn hơn nữa, nhưng phải chọn lọc cẩn thận, trọng chất lượng hơn số lượng”*. Như vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng càng khó khăn phức tạp, Người yêu cầu về chất lượng đoàn viên ngày càng cao hơn.

Chất lượng cán bộ, đoàn viên được Hồ Chí Minh xác định trong 5 điều Người dạy đoàn viên, thanh niên trong thư Người gửi cho tuổi trẻ cả nước nhân kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945):

- Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng *“Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”*. Không sợ gian khổ, hy sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Phải tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân. Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.

- Luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị. Chống kiêu căng, tự mãn. Chống lãng phí, xa hoa. Thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh, để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.

- Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân.

- Luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm gương tốt mọi mặt để đàn em noi theo” .

Để từng bước hình thành những phẩm chất trên, Hồ Chí Minh yêu cầu từng đoàn viên cần ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí của mình trong tổ chức Đoàn và trong các tập thể thanh niên để ra sức tu dưỡng, rèn luyện.



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

•2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

•Mục tiêu của đoàn kết, tập hợp thanh niên là hình thành một mặt trận rộng lớn, một nhiệm vụ rất quan trọng của Đoàn mà Người luôn căn dặn phải thực hiện cho tốt. Người chỉ ra rằng muốn xây dựng và phát triển Đoàn thành một lực lượng vững chắc trước hết phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, tránh cô độc, hẹp hòi.

•Tại Đại hội xứ Đoàn Thanh niên Cứu quốc Bắc Bộ (25-11-1945), huấn thị với các đại biểu, Hồ Chí Minh phê bình: *“Trong tổ chức thanh niên vẫn còn giữ một xu hướng chật hẹp, không bao bọc được nhiều giai tầng, không kéo được đại đa số thanh niên”*. Vì lẽ đó, đến đầu năm 1946, Hồ Chí Minh chỉ thị phải hình thành Mặt trận đoàn kết thanh niên.

•Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến thành lập các đơn vị thanh niên xung phong công tác mà Người cho rằng đây là nơi tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên và là trường học thực tiễn của thanh niên. Do sáng kiến độc đáo của Người nên lúc đó các đơn vị thanh niên xung phong công tác còn có tên gọi là Thanh niên xung phong của Bác Hồ. Thanh niên xung phong đã tồn tại và phát triển, trở thành nơi tập hợp đội viên hoạt động ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đảm nhiệm những công việc ở nơi khó khăn, gian khổ, đồng thời là môi trường rèn luyện của nhiều thế hệ thanh niên nước ta lúc bấy giờ.



Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp: *“Về phần mình, thì Đoàn cần phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc”*. Theo Người, việc tìm tòi và ứng dụng có hiệu quả những hình thức, phương pháp thích hợp để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên là một quá trình đòi hỏi tinh thần sáng tạo cũng như sự kiên trì, đặc biệt là đi sâu, đi sát thanh niên, hiểu được tâm tư, khát vọng của họ.

Bên cạnh việc tập hợp rộng rãi thanh niên tham gia, các hình thức, phương pháp phải có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính ổn định và triển vọng phát triển. Hồ Chí Minh khẳng định: *“Đoàn kết là lực lượng mạnh nhất của chúng ta”*, nghĩa là phát huy được lực lượng sẽ tạo ra sức mạnh. Người nhắc nhở cán bộ, đoàn viên *“Phải thật thà đoàn kết và hợp tác với anh em thanh niên trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”*.

Theo quan điểm Hồ Chí Minh: Muốn đoàn kết thì tất cả cán bộ, đoàn viên phải gương mẫu, phải giữ vững đạo đức cách mạng, phải khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, *“Phải xung phong trong mọi công tác; xung phong là đi trước, làm trước để lôi cuốn quần chúng, chứ không phải là xa rời quần chúng”*. Và hơn thế muốn thực hiện đoàn kết, tập hợp đông đảo thanh niên, vấn đề sống còn của Đoàn là phải bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giữa tổ chức Đoàn với đông đảo thanh niên, phải bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng đoàn viên với phương châm *“trọng chất hơn lượng”*.

Đoàn Thanh niên trước hết là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, nhưng Đoàn lại là người đại diện lợi ích chính đáng của thanh niên, vì vậy Đoàn cũng là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên. Vì vậy, theo Người: Trong hoàn cảnh nào, *“Đoàn Thanh niên phải củng cố và phát triển hơn nữa”*. Theo Hồ Chí Minh: *“Muốn củng cố và phát triển, thì Đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống công tác, học tập của thanh niên”*.

(Nguồn: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011)



Cách làm nông mới của dòng họ Sáu Ri

Cùng với bức tranh tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang khởi sắc là “thế hệ xanh” F2 với những nỗ lực hết mình cho những thương hiệu đặc sản địa phương của gia đình, dòng tộc. Điển hình là câu chuyện về Nguyễn Minh Hậu, con trai út của ông “sầu riêng Sáu Ri” với cách làm nông mới bằng cả tri thức và tâm lòng.



Sầu riêng Sáu Ri đã trở thành niềm tự hào của đồng bằng sông Cửu Long bằng một “cuộc cách mạng” về cải tạo giống và đất cùng một quy trình sản xuất sạch để mang lại cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những múi sầu riêng dày cơm, ngọt béo, vàng đơm khó quên. Sáu Ri không phải ký hiệu giống như nhiều người lầm tưởng, đó chính là tên của người nông dân đã tạo ra nó, ông Sáu Ri ở ấp Phước Định 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ông mất năm 1999, nhưng 4 người con trai của ông đã đem thương hiệu Sáu Ri bay xa và phát triển lên một tầm mức mới.

Từ mảnh vườn 3 héc-ta mà cha để lại, bốn người con đã nhân rộng giống sầu riêng với phẩm chất vượt trội này, trở thành người cung cấp giống cây cho cả nước, mỗi năm cung cấp từ 20 đến 100 ngàn gốc. Những cây đầu dòng tuổi thọ càng lâu chất lượng càng ngon. Hậu mang những trái sầu riêng ban đầu lên thành phố, ký gửi cho siêu thị Coopmart, Metro, Big C... từ đó dân thành phố bắt đầu nghiện Sáu Ri. Quy trình sạch của sầu riêng Sáu Ri là sầu được bón hoàn toàn bằng phân hữu cơ, các thuốc trừ côn trùng, nấm phải được dùng trước ít nhất 21 ngày khi thu hoạch. Khó nhất là canh đúng thời điểm để hái sao cho sầu riêng chín đều tự nhiên.

“Cực nhất là lúc chăm bón, cây sầu riêng hay bị rệp sáp, chảy mủ, kháng thư, bị nhện đỏ, nhất là mùa mưa, phải theo dõi nó từng ngày. Mỗi khi cây ra đọt non là có sâu tới, nếu không phun thuốc, sâu sẽ ăn trụi lá luôn”, Hậu chia sẻ. “Nhưng sầu riêng trước khi chín không có con sâu nào ăn được, không cần phun thuốc gì hết. Phải nghiên cứu rất kỹ mới tìm ra quy luật chọn đúng thời điểm cắt trái để chín tự nhiên. Trái sầu riêng bắt đầu đổ nhụy thụ phấn đến lúc chín là 105 ngày. Canh tầm khoảng 95 - 100 ngày sẽ cắt, nếu để già hơn sẽ rụng”.

Hậu đang nghiên cứu công nghệ để trái sầu riêng chín đồng loạt. “Ngày xưa ông bà mình thường đợi rụng trái nào đem bán trái đó, giờ công nghiệp hóa rồi, làm vậy không được. Ở Vĩnh Long nhiều vùng làm chuyên canh sầu riêng, thứ nhất thu hoạch lẹ, trong ngày cắt 5 - 7 tấn, tiền nhân công không nhiều. Hai năm ba vụ là sầu riêng đúng, cây tốt thì một năm hai vụ cũng có, nhưng hai năm ba vụ thì khỏe hơn, cây đỡ mất sức”.

Nụ cười hiền khô, chân thật, cởi mở, dáng người đậm chắc, da sạm nắng như một nông dân miệt vườn thực thụ, ít ai biết anh đã tốt nghiệp hai bằng đại học là Công nghệ thông tin và Tự động hóa Đại học Bách Khoa. Có công ty riêng chuyên về xử lý môi trường, hệ thống nước, nhưng Hậu luôn đau đầu với cây sầu riêng mà cha đã tạo dựng.

Khởi nghiệp với cơ sở giống cây trồng và hoa quả Sáu Ri, Hậu cho chia sẻ, đi làm lương một tháng 2.500 USD, công ty riêng thu nhập mỗi năm cũng vài tỷ đồng, nhưng anh vẫn bỏ đi làm sầu riêng vì tâm huyết với nghề của cha.

“Nhiều người trồng sầu riêng trong xóm tôi đã phải bán nhà, bán đất trả nợ vì thương lái Trung Quốc. Họ xúi dân hái sầu riêng non, đến khi xuất ba công bị trả về hết, phải bán đất bán nhà cũng không trả nợ hết. Sầu riêng non thì bán đồ bán tháo cũng không ai mua. Trái sầu riêng để ba ngày mà không bán được chỉ có nước đem đi vớt thôi”, Hậu nói. “Họ thường xuyên làm vậy với nhà nông mình. Thực trạng đó kéo dài nhiều năm nay mà chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chẳng làm gì được. Người dân giờ không còn biết tin vào đâu nữa”.

Để góp phần thay đổi thực trạng trên, Hậu cho biết anh chọn cách đưa sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng, không qua thương lái. “Nhà tôi vẫn làm cây giống, vẫn mua bán, nhưng trước đây đầu ra không trực tiếp đến tay người tiêu dùng mà qua thương lái, giờ tôi muốn trực tiếp làm luôn để từ đó nhân rộng mô hình, giúp bà con nông dân không bị thương lái Trung Quốc ép giá, tán gia bại sản, mà người tiêu dùng được ăn trái ngon, trái sạch”.

Nhờ sầu riêng Sáu Ri, nhiều hộ dân quê anh đã đổi đời. Chỉ tính sơ một ngàn mét vuông trung bình cho sản lượng từ hai đến ba tấn, mỗi tấn 60 ngàn/kg nếu cắt trên cây, cộng tiền nhân công vận chuyển, thu nhập khoảng 150 triệu, hơn xa tất cả loại cây khác.

Hỏi Hậu điều gì từ cha mà anh day dứt nhất, khiến anh có thể từ bỏ mức lương “trong mơ” với nhiều bạn trẻ, để lặn lội bán từng trái sầu riêng? Anh cười đôn hậu: “Ba tôi ráng làm đến hơi thở cuối cùng cho đời con thì tôi cũng ráng làm cho đời cháu, để con cháu mình không phải làm thuê làm mướn. Làm nông sản cực lắm, bán trái sầu riêng trăm mấy, không ngon bị chửi cũng buồn. Nhưng đó là niềm vui của cha mà tôi phải cố gắng gìn giữ. Nếu mình không làm coi như mất luôn thương hiệu, tới đời con đời cháu muốn làm cũng khó, nên lại ráng như ba làm tới ngày chết thì thôi”.

Theo TheLeader

Mấy ai nghĩ cây rau bình dị 'ra' thế giới!

Kiên trì là điều có thể nói về cô gái khởi nghiệp Nguyễn Ngọc Hương. Không chỉ chọn gắn bó, cô gái ấy áp ủ giấc mơ nâng tầm thế giới cho những cây rau vốn bình dị, đời thường.



Hiện là phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt, Ngọc Hương vừa được bình chọn "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM". Sản phẩm khởi nghiệp của Ngọc Hương là từ cây rau tạo nên bột rau. Hương bắt đầu câu chuyện:

- Tôi phải khoe ngay là năm vừa qua, chúng tôi đã xây được cái xưởng mới khang trang hơn với nhiều hỗ trợ từ bên ngoài về thủ tục, đất đai.

Điều này sẽ giúp chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất để tự tin đáp ứng những đơn hàng lớn. Chưa kể, chúng tôi cũng tăng cả diện tích hợp tác trồng rau nguyên liệu đạt chuẩn an toàn và ổn định giá thu mua nguyên liệu cho bà con nông dân.

Chúng tôi đang chuẩn bị đủ công suất, đủ nguồn lực và mọi thứ đã sẵn sàng để chinh phục thị trường nước ngoài, xuất hiện thương hiệu của riêng mình sau nhiều năm lặn khởi nghiệp.

NGUYỄN NGỌC HƯƠNG

Nhiều cơ hội mới

* Tại sao là bột rau, mà lại là những loại rau rất bình thường nếu không muốn nói có giá trị kinh tế thấp?

- Việc chọn làm bột rau đến với chúng tôi một cách tình cờ. Lúc đó chỉ là đi tìm trả lời cho câu hỏi làm sao để bất kỳ ai cũng có thể uống một ly nước rau má đảm bảo sạch mà không tốn nhiều thời gian để rửa, xay rau và lọc lấy nước.

Nhưng từ cây rau má, chúng tôi đã đến với những loại rau khác, những cây rau rất gần gũi với đời sống hằng ngày nhưng lại là những vị thuốc dân gian tốt cho sức khỏe.

Đúng là có thể giá trị ban đầu của nhiều loại rau trong số ấy không cao. Nhưng khi được chế biến thành dạng bột rau, giá trị sẽ khác nhiều.

Vì ngoài dùng để giải khát, sản phẩm của chúng tôi còn có thể giúp làm mát nạ dưỡng da, liền sẹo vết thương. Đặc biệt, với những nơi điều kiện trồng rau khó khăn, sản phẩm này hoàn toàn có thể là nguồn bổ sung thay thế rau xanh.

* Giải nhất cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn toàn quốc hẳn không phải đến một cách tình cờ?

- Thực lòng tôi hơi bất ngờ với giải cao nhất nhận được vì sản phẩm khởi nghiệp của các bạn đến từ nhiều vùng nông thôn khắp các tỉnh, thành cả nước mang đến cuộc thi khá đa dạng. Tôi đi thi với tất cả những gì chúng tôi đang có, đang làm và muốn chia sẻ chúng đến với mọi người.

Đúng là sau cuộc thi, có nhiều cơ hội mới đã mở ra. Chúng tôi được hỗ trợ vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm, được nhận làm mentor cho dự án trong một năm, được giới thiệu những mối quan hệ mới với một số đề nghị hợp tác, cả việc hỗ trợ xúc tiến đưa hàng đi nước ngoài... nói chung là thuận lợi hơn trước.

Ra thế giới bằng thương hiệu riêng

Nghe rằng sản phẩm của chị đã "chạm ngõ" thị trường châu Âu vốn khá khắt khe...

- Đúng là chuyên hàng sản phẩm bột rau xuất qua Hà Lan lần đầu dù số lượng chưa nhiều nhưng mở ra con đường đầy lạc quan cho hành trình khởi nghiệp của chúng tôi. Để vào thị trường ấy, sản phẩm của chúng tôi đã phải chấp nhận nhiều cuộc kiểm tra về chất lượng, các tiêu chuẩn cần đạt của riêng thị trường này.

Nhưng điều chúng tôi tự tin không phải ở chỗ sản phẩm của mình vào được thị trường khó tính mà chính là sản phẩm mang tên bột rau Quảng Thanh chúng tôi gây dựng nhiều năm. Tức là chúng tôi không xuất bán nguyên liệu cho người khác mua về chế biến lại rồi đóng gói dưới thương hiệu của họ nữa.

Song song quá trình đó, các khâu kiểm tra, thẩm định sản phẩm để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn châu Âu cho bột rau Quảng Thanh thực hiện cả năm qua đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ được cấp giấy chứng nhận thời gian tới. Có chứng nhận, việc mở cửa vào các thị trường vốn được đánh giá là "khó tính" sẽ rộng hơn nhiều.

**** Sẽ là bước đi nào cho quãng đường phía trước khi mà hành trình khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao của chị đến lúc này tạm gọi là khá hanh thông?***

- Đầu tiên sẽ là mở rộng kênh phân phối trong nước. Sản phẩm bột rau dù đã có mặt tại nhiều nơi và đã có cửa hàng giới thiệu sản phẩm nhưng chúng tôi đặt mục tiêu sản phẩm bước vào chuỗi siêu thị, trước mắt sẽ là TP.HCM rồi mở rộng ra cả nước trong năm 2020.

Điều khiến chúng tôi tự hào nhất chính là đã mang lại giá trị cao hơn cho những cây rau vốn rất bình dị, đời thường mà chắc với nhiều người dân Việt, có khi chúng bình thường đến nỗi người ta chẳng mấy quan tâm đến nó. Chúng tôi có thể tự tin nói rằng chúng tôi đã tạo ra được sản phẩm bột rau đạt chuẩn, được chấp nhận để vượt ra khỏi thị trường trong nước.

Công nghệ sấy lạnh

Cái tên Quảng Thanh được chọn với suy nghĩ rất mộc mạc ngay từ đầu chính là có thể quảng bá đến càng nhiều người dùng càng tốt những loại bột rau giúp giải khát, thanh mát cơ thể. Rau sau khi thu hoạch sẽ được rửa sạch rồi qua công đoạn sấy lạnh tiết trùng.

Tùy loại rau, thời gian sấy dao động từ 24-36 tiếng trước khi nghiền thành bột. Công nghệ này giúp bảo quản nông sản gần như nguyên vẹn hương vị so với nông sản tươi.

Ngoài sản phẩm chủ lực bột rau má, hiện công ty đã phát triển một số loại bột rau khác: chùm ngây, tía tô, diếp cá, lá sen, trà xanh... mà các bạn không giấu tham vọng về một "bản đồ bột rau của Việt Nam".

Cùng với sản phẩm đóng gói, hiện đã có loại tuýp sản phẩm uống liền tiện lợi và không tốn nhiều thời gian pha chế. Năm 2019, bột rau Quảng Thanh là một trong những sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của TP.HCM.

Theo TTO

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Web.ĐTN: 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất năm 2019 đã được công bố, là những tấm gương trẻ xuất sắc trên các lĩnh vực tiêu biểu cho lớp trẻ thời đại mới.

Ngày 03/3/2020, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã tổ chức họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử).



10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và theo truyền thống, sau tuyên dương, các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng 2019 sẽ về nguồn báo công với Tổ Hùng Vương. Trong khuôn khổ chương trình tuyên dương, sẽ có chương trình lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2019

- 1. Nguyễn Khánh Linh** (cựu học sinh trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - đang làm thủ tục du học Mỹ; lĩnh vực học tập)
- 2. Nguyễn Thị Oanh** (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang; lĩnh vực thể dục thể thao)
- 3. Võ Minh Lâm** (nghệ sĩ cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật)
- 4. Lê Anh Tuấn** (ngụ 397/16/28 đường 30/4 phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; lĩnh vực hoạt động xã hội)
- 5. Thiếu tá Trần Văn Phương** (Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân; lĩnh vực quốc phòng)
- 6. PGS.TS. Đinh Ngọc Thạnh** (Giáo sư tập sự, Khoa công nghệ thông tin - Truyền thông, Trường đại học Soongsil, Hàn Quốc; lĩnh vực nghiên cứu khoa học - Sáng tạo)
- 7. Trương Thế Diệu** (Công ty DENSO, lĩnh vực lao động sản xuất)
- 8. Đại úy Ngô Anh Tuấn** (Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; lĩnh vực an ninh trật tự)
- 9. Lê Anh Tiến** (CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam; lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp)
- 10. Hoàng Hoa Trung** (Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin; lĩnh vực hoạt động xã hội)

BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa công bố quyết định Sáp nhập Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn



Toàn cảnh lễ công bố quyết định Sáp nhập Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn

Thực hiện Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Kết luận số 1215 - KL/TU, ngày 26/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 153-KH/TĐTN-TCKT ngày 20/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc sáp nhập Ban Thanh niên Nông thôn và Ban Thanh niên công nhân & Đô Thị Tỉnh đoàn; Chiều ngày 03/3/2020, BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc sáp nhập Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn; công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tham dự có các đồng chí Thường trực, UVBTV, lãnh đạo các ban, văn phòng, cán bộ Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn.



Theo đó, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên công nhân và Đô thị sáp nhập thành Ban Phong trào Tỉnh đoàn. Giảm số lượng đầu mỗi các ban Cơ quan Tỉnh đoàn từ 6 ban, 01 văn phòng xuống còn 05 ban, văn phòng Tỉnh đoàn. BTV Tỉnh đoàn ra quyết định phân công đồng chí Nguyễn Trung Thực - UVBTV, giữ chức vụ Trưởng Ban Phong trào; đồng chí Nguyễn Đình Nhất - UVBTV, được phân công giữ chức vụ Phó Ban Phong trào, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Đỗ Duy Đông - UVBCH, được phân công giữ chức vụ Phó Ban Phong trào Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Trung - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận những đóng góp, thành tích của hai ban trong thời gian vừa qua; giao nhiệm vụ cho tập thể và lãnh đạo Ban Phong trào phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng đề án vị trí việc làm báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đồng thời, với khối lượng công việc lớn sắp tới, đồng chí đề nghị Ban Phong trào sớm ổn định công việc, phối hợp với các ban, đơn vị triển khai nhiệm vụ đạt hiệu quả mà trọng tâm là trực Tháng thanh niên năm 2020.

Lê Nga - Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn



Thanh Hóa: Toàn tỉnh sôi nổi tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên, hưởng ứng Ngày Chủ Nhật xanh toàn quốc 01/3/2020

hực hiện Kế hoạch số: 154-KH/TĐTN-TNNT, ngày 21/02/2020 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn về “Kế hoạch tháng Thanh niên năm 2020”, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 và dịch A/H5N6; Các hoạt động trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan; chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, làm đường giao thông liên thôn bản... thu hút hàng nghìn lượt Đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại huyện Hà Trung: Với tinh thần “Tuổi trẻ Hà Trung tình nguyện vì cộng đồng”, ngày 01/03/2020 đồng loạt các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Hà Trung ra quân thực hiện các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh toàn quốc với sự tham gia của 1.500 đoàn viên, thanh niên. Kết quả đạt được: Toàn huyện khánh thành 02 đường tranh bích họa trị giá 12 triệu đồng; Dọn dẹp 10km kênh mương, sửa chữa nhà cho 01 mẹ VNAH; Treo 130 pano tuyên truyền covid19; Cải tạo 01 khu vui chơi cho thiếu nhi.



* Tại huyện Tĩnh Gia

Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh toàn quốc 01/3/2020, Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn ra quân thực hiện dọn dẹp VSMT khu vực biển, VSMT khu vực nhà văn hóa, trường học, tu sửa và làm mới khu vui chơi cho thiếu nhi, tiếp tục tu sửa nhà cho vợ liệt sỹ, trồng mới cây xanh tại các trường học, thu gom phế liệu gây quỹ cho học sinh nghèo... thu hút 250 đoàn viên thanh niên tham gia.



* Tại Thành đoàn Thành phố Thanh Hóa

Sáng ngày 01/3/2020, Thành đoàn Thành phố ra quân Tháng thanh niên, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh như: tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19, dọn dẹp vệ sinh 12 km dọc tuyến đường Quốc lộ 1A trong đó chú trọng tới việc thu gom khẩu trang y tế sau khi sử dụng. Các hoạt động đã thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thành phố tham gia.

* **Tại Thành đoàn Thành phố Thanh Hóa**

Sáng ngày 01/3/2020, Thành đoàn Thành phố ra quân Tháng thanh niên, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh như: tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19, dọn dẹp vệ sinh 12 km dọc tuyến đường Quốc lộ 1A trong đó chú trọng tới việc thu gom khẩu trang y tế sau khi sử dụng. Các hoạt động đã thu hút hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thành phố tham gia.



* **Tại huyện Ngọc Lặc:**

BTV huyện đoàn đã chỉ đạo 21/21 đơn vị tổ chức các hoạt động ngày chủ nhật xanh với các nội dung: dọn vệ sinh môi trường tại nhà văn hoá các thôn, làng phố và đường làng Ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên cho các hộ gđ chính sách nạo vét 12,5 km kênh mương, vệ sinh 25,7 kg đường làng; Thực hiện công trình đường hoa thanh niên với tổng chiều dài 5km; Phát miễn phí 1.000 khẩu trang và xà phòng cho bà con phòng chống dịch Covid-19. Các hoạt động đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn huyện tham gia.



* **Tại huyện Thường Xuân:**
Ngày 01/03/2020 các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” Với các nội dung: Tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các tuyến đường giao thông, trụ sở làm việc; Trồng cây xanh làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước. vận động ĐVTN và nhân dân trên địa bàn ký cam kết về bảo vệ môi trường....với sự tham gia của hơn 500 lượt ĐVTN.

